



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา ปี C

(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019)

พี่น้องที่รัก คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความเจริญก้าวหน้าในแทบทุกพื้นที่ของชีวิตมนุษย์ มีการค้นพบที่ส่งผลให้มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ จนตามแทบไม่ทัน เครื่องมือและอุปกรณ์บางอย่างใช้ไม่กี่ครั้งก็ตกฝุ่นและล้าสมัยไปเสียแล้ว ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเอง การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การแพทย์ การเกษตร ความบันเทิง และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ล้วนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กล่าวได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยยกสถานภาพชีวิตให้สูงขึ้นและห่างไกลจากสถานภาพเริ่มแรกของบรรพบุรุษของเรา

แม้ว่าเรามีความเจริญก้าวหน้ากว่ายุคทุกสมัยที่ผ่านมา แต่ยังมีปัญหาหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษของเราได้เผชิญและยังคงเป็นปัญหาสำหรับเราในปัจจุบันด้วย มันเป็นสัจธรรมที่สร้างความลำบากใจและนำความสูญเสียมาสู่มนุษยชาติ ตั้งแต่เริ่มแรกและจะคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ปัญหาหรือสัจธรรมที่ไม่ใครสามารถหลีกเลี่ยงได้นี้คือ ความตาย คงไม่มีใครคิดคิดว่าตนเองจะไม่วันตาย เพราะความตายเป็นเงื่อนไขทางธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ แม้แต่พระเยซูเจ้าก็ต้องผ่านเงื่อนไขนี้เช่นกัน เป็นความจริงที่ว่าเราต้องพยายามเอาชนะปัญหาความยากจน ความโหดร้ายของสงคราม ความอยุติธรรมในสังคม ความไม่เสมอภาคในการแบ่งปันทรัพยากรทางธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย แม้ว่าปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะสามารถถูกแก้ได้ในวันพรุ่งนี้หรือเร็ววัน แต่เรายังคงต้องเผชิญความตายไม่วันใดก็วันหนึ่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก มีการค้นพบวิธีป้องกันและรักษา รวมทั้งตัวยาที่ฆ่าเชื้อโรคที่คร่าชีวิตผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนในอดีต ด้วยเครื่องมือตัดที่สามารถเปลี่ยนหัวใจและอวัยวะสำคัญอื่นๆ แพทย์สามารถยืดชีวิตของเราให้ยืนยาวต่อไปได้ แม้ว่าความก้าวหน้าด้านการแพทย์จะไปไกลแค่ไหน ความตายยังคงรอคอยเราทุกคน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง แม้ว่านักวิทยาศาสตร์สามารถทำให้การเดินทางออกไปในอวกาศเป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถหนีรอดจากความตายไปได้

เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไม่สามารถช่วยเราได้ เราจะพบแนวทางแก้ไขหรือคำตอบต่อปัญหาเรื่องความตายได้ที่จากที่ไหน? บางทีพระดำรัสเตือนของพระเจ้าผ่านทางประกาศกเยเรมีย์ในบทอ่านแรกวันนี้อาจให้แสงสว่างแก่เราเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ พระองค์ทรงบอกว่า **“คนที่วางใจในมนุษย์ย่อมถูกสาปแช่ง เขาพึ่งพลังของมนุษย์ ใจของเขาหันออกจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ไม่ถีนทุรกันดาร”** (ยรม 17:5-6) ซึ่งนับวันมีแต่จะเหยียดห่างและตายไปในที่สุด ตรงกันข้าม **“คนที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมได้รับพระพร องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความหวังของเขา เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้อัปปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งหยั่งรากออกไปที่ลำน้ำ...ใบของเขาคงเขียวอยู่เสมอ...จะไม่หยุดออกผล”** (ยรม 17:7-8)

พระเยซูเจ้าทรงเป็นคำตอบของปัญหาเรื่องความตาย เหมือนที่นักบุญเปาโลบอกเราในบทอ่านที่สองวันนี้ว่า **“พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้ว”** (1 คร 15:20) ประทิดแล้วผลแรกของการเก็บเกี่ยวเป็นเครื่องหมายที่ชี้ไปยังสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับในการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป การกลับคืนพระชนมชีพจากความตายของพระคริสตเจ้าจึงเป็นเครื่องหมายของการกลับคืนชีพของเราแต่ละคนด้วย พระคริสตเจ้าได้ทรงผ่านความตายด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนก่อนหน้าเราและทรงกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง โดยทางการสิ้นพระชนม์พระองค์ได้ทรงทำลายอำนาจของความตายที่คร่าชีวิตเราแต่ละคน และโดยทางการกลับคืนพระชนมชีพพระองค์ได้ทรงรับชีวิตใหม่ซึ่งเป็นความหวังของเราทุกคน

ความเชื่อมั่นของเราไม่ได้อยู่ในวิธีการหรือเครื่องมือใดของมนุษย์ ความหวังของเราไม่ได้อยู่ในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความวางใจของเราไม่ได้อยู่ในการวิจัยทางการแพทย์ แต่อยู่ในพระเยซูเจ้าผู้ทรงมีอำนาจทำให้เรากลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายเพื่อมารับชีวิตใหม่ แน่แน่นอน พระองค์จะไม่ทรงเข้าไปแทรกแซงวิถีธรรมชาติของร่างกายเพื่อยืดชีวิตบนโลกนี้ของเราให้ยาวขึ้น แต่พระองค์จะทำให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ สิ่งที่เราทุกคนกระหายหาไม่ใช่เพียงแค่การมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปเรื่อยๆ บนโลกนี้เท่านั้น แต่เราปรารถนาชีวิตที่สมบูรณ์และครบครันด้วย ซึ่งเราจะสามารถพบได้ในพระเจ้าเท่านั้น

พี่น้องที่รัก ทุกครั้งที่เรามาร่วมพิธีมิสซาเราได้รับหลักประกันของการกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายซึ่งพระเยซูเจ้าประทานแก่เรา หลักประกันนี้คือ ศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักซึ่งเป็นพระกายที่เปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เอง พระเยซูเจ้าทรงยืนยันความจริงประการนี้ด้วยการตรัสว่า **“ผู้ที่กินเนื้อของเรา...ก็จะมีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย”** (ยน 6:54) ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์ตรัสในพระวรสารวันนี้ว่า คนที่ยากจน คนที่หิว และคนที่ร้องไห้ในเวลานี้ **“ย่อมเป็นสุข”** (ลก 6:20-22) พระองค์สามารถพูดถ้อยคำเหล่านี้ด้วยความสงบ เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ต้องมอบให้พวกเขาเหล่านั้นมีคุณค่าและน่าปรารถนามากกว่าทรัพย์สินเงินทอง หรืออาหารเลิศรสและอุดมสมบูรณ์ใดๆ หรือความสุขเพียงชั่วครู่บนโลกนี้ พระองค์เสด็จมาเพื่อนำชีวิตนิรันดรมาให้พวกเขา ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อปัญหาเรื่องความตาย ปราศจากพระเยซูเจ้าความตายเป็นเรื่องน่ากลัวและปัญหาที่ไร้หนทางแก้ไข แต่ในพระองค์เราได้พบคำตอบที่จิตใจของเราโหยหาที่จะรู้ เราโชคดีที่ได้มีโอกาสรู้จัก รัก และรับใช้พระเยซูเจ้า เราเป็นผู้มีความสุขที่ได้เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ทั้งนี้เพราะว่า โดยการสิ้นพระชนม์พระเยซูเจ้าทรงทำลายความตายของเรา และโดยการกลับคืนพระชนมชีพพระองค์ทรงทำให้เรากลับคืนมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**